



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 3 ปี 2548

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ”
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการในภาคเหนือ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548

สรุปภาพรวม

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมใน 2 ไตรมาสถัดไป (ไตรมาส 4 ปี 2548 และ ไตรมาส 1 ปี 2549) อยู่ในเกณฑ์ชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสนี้ จากผลกระทบของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่าย และผู้ประกอบการต้องปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามภาคบริการจะอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวตามฤดูกาล การเปิดโครงการไนท์ซาฟารีและการจัดกิจกรรมต่างๆดึงดูดนักท่องเที่ยว การส่งออกมีโอกาขยายตัวตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ และสินค้าเกษตรแปรรูป ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อการเพาะปลูกในช่วงต่อไป

1. การบริโภค

ไตรมาส 3 ปี 2548 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าจำเป็นประเภทเครื่องใช้อุปโภคบริโภคยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น ส่วนการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ขยายตัว เนื่องจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย ประกอบกับมีการเร่งส่งมอบรถยนต์มากขึ้น หนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าเริ่มมีสัญญาณการผลิตชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2548 และไตรมาส 1 ปี 2549 คาดว่ายอดขายสินค้าคงทนจะลดลงเนื่องจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนชัดเจนขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยจะเน้นการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นแต่สำหรับสินค้าจำเป็นยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

2. การลงทุน

ไตรมาส 3 ปี 2548 ภาวะการลงทุนยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะการลงทุนด้านก่อสร้าง จากปัจจัย 1) การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันต้นทุนกำลังซื้อของผู้บริโภค 2) ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะต่อไปทำให้ผู้ประกอบการชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน 3) เข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้ประกอบการมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน โดยต้องยอมรับ Margin ที่ต่ำลงเพื่อพยุงยอดขายในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทำให้ภาพรวมของการก่อสร้างชะลอตัว

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2548 และไตรมาส 1 ปี 2549 คาดว่าภาวะการก่อสร้างยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มในระยะต่อไป แต่สำหรับธุรกิจที่มีการวางแผนขยายไว้แล้วยังคงดำเนินการต่อไป โดยอาจปรับลดขนาดการลงทุนแต่

สำหรับการลงทุนด้านพาณิชย์กรรมผู้ประกอบการมีแผนการลงทุนขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และมีการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานในระยะต่อไป

3. การส่งออก

ไตรมาส 3 ปี 2548 การผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวจากไตรมาสก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตลาดใหม่และพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเก๋ปรับตัวลดลงเนื่องจากการแข่งขันสูงโดยเฉพาะคู่แข่งในต่างประเทศ ส่วนการส่งออกสินค้าแปรรูปเกษตรขยายตัวจากการคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาระบาดของไข้หวัดนก รวมทั้งมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของประเทศคู่ค้า

แนวโน้มในช่วงไตรมาส 4 ปี 2548 และไตรมาส 1 ปี 2549 ผู้ประกอบการเห็นว่าภาวะการส่งออกโดยรวมมีโอกาสขยายตัวตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปี ขณะที่ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะญี่ปุ่นเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง

4. การผลิตและปัจจัยการผลิต

ภาคเกษตรกรรม สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชสำคัญลดลง อย่างไรก็ตาม จากปริมาณน้ำฝนที่ตกค่อนข้างมากในช่วงไตรมาส 3 ปี 2548 ประกอบกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญในภาคเหนือมีปริมาณกักเก็บน้ำสูงขึ้น คาดว่าจะส่งผลดีต่อการเพาะปลูกในช่วงต่อไป

ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2548 การผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามการขยายตลาดใหม่และพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาปรับตัวลดลงเนื่องจากการแข่งขันสูง ส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขยายตัวตามการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญ ขณะที่แนวโน้มในช่วงไตรมาส 4 ปี 2548 และไตรมาส 1 ปี 2549 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปี

ภาคบริการ ในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนยังเข้าใจตลาดเคลื่อนว่าเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นทั้งประเทศ ส่งผลให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศน้อยลง

อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2548 และในปี 2549 คาดว่าภาวะการท่องเที่ยวในภาคเหนือจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และการจัดกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่ โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การจัดงานมหกรรมพืชสวนครัวโลกและงานสัมมนาขนาดใหญ่ อาทิ การประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ และงานชุมนุมนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะทำให้มีผู้เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภาคเหนือมากขึ้น

ผลกระทบของการปรับเพิ่มราคาน้ำมัน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นและยอดจำหน่ายที่ชะลอลงจนถึงลดลงทำให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน เช่น ธุรกิจโรงแรมบางรายมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจเดินรถจะลงทุนจัดหารถยนต์ใหม่ที่สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่าของเดิม

แนวโน้มไตรมาส 4 และปี 2549 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าราคาสินค้าบริการจะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ผลกระทบของน้ำท่วมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาเป็นผลกระทบระยะสั้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเหนือไม่มากนัก เสียหายกับทรัพย์สินและอุปกรณ์ดำเนินการบางส่วน แต่ไม่กระทบกับโครงสร้างการผลิต ภาคเอกชนสามารถฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมสินทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาไม่นาน

- ภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถกลับเป็นปกติได้ภายในช่วงสั้น ๆ ยกเว้นบางโรงแรมที่เสียหายมาก แต่ก็มีผลทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกหรือชะลอการเดินทางในช่วงน้ำท่วม

- ภาคพาณิชย์กรรมและภาคธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยสามารถฟื้นฟูและดำเนินธุรกิจต่อภายหลังน้ำลด

- ภาคเกษตรกรรมเสียหายไม่มากแต่กลับส่งผลดีให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปลูกข้าวนาปรังในปี 2549

สำหรับภาวะน้ำท่วมครั้งล่าสุด (28 กันยายน-2 ตุลาคม 2548) ที่จังหวัดเชียงใหม่รุนแรงกว่า 2 ครั้งก่อน แต่มีการเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมที่ดีของทั้งภาครัฐบาลและประชาชน ทำให้ได้รับความเสียหายน้อยกว่าครั้งก่อน ส่วนใหญ่เป็นการท่วมในพื้นที่พาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย กระทบพื้นที่การเกษตรไม่มาก ในส่วนของจังหวัดลำปางส่วนใหญ่กระทบพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม แต่เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เช่นกัน

5. ภาคการเงิน

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2548 และไตรมาส 1 ปี 2549 คาดว่าสถาบันการเงินจะขยายสินเชื่อในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นและมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น